



ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท  
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุข้าวรุดและเสื่อมสภาพ

ด้วย ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุข้าวรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๑ รายการ ตามสภาพ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

การขยายทอดตลาดจะขาย บริเวณอาคารศูนย์บริการชาวนา ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เลขที่ ๑๑๖ หมู่ ๒ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยยื่นซองประมูลราคา เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. เปิดซองประมูลราคา เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป และดูพัสดุได้ที่บริเวณอาคารศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทพร้อมรับแบบฟอร์มเสนอราคา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาแต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของพัสดุที่จะขยายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว

เงื่อนไขการขยายทอดตลาด มีดังนี้

๑. วิธีขายจะดำเนินการขยายทอดตลาด โดยวิธีการยื่นซองประมูลราคา
๒. ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าวให้ไปลงทะเบียนพร้อมยื่นซองประมูลราคาและหลักฐานผู้เข้าสู้อราคา ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง (พร้อมสำเนา) ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์มาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วย ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนไว้จะไม่มีสิทธิ์เข้าสู้อราคาในการขายทอดตลาดในครั้งนี้
๓. การเสนอราคาให้ผู้ประมูลราคายื่นใบเสนอราคาและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทกำหนดพร้อมจำหน่ายของถึงคณะกรรมการขยายทอดตลาดและปิดผนึกซองให้เรียบร้อย และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น
๔. เมื่อคณะกรรมการขยายทอดตลาดเห็นว่าราคาที่สู้อราคาสูงสุดนั้นต่ำกว่าราคากลางหรือราคาขั้นต่ำที่คณะกรรมการขยายทอดตลาดกำหนด คณะกรรมการขยายทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินนั้นจากการขายทอดตลาดได้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าสู้อราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น
๕. ผู้ประมูลได้จะต้องชำระค่าพัสดุด้วยเงินสดผ่านบัญชีธนาคารในวันที่ยื่นซองราคาได้จำนวน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ประมูลได้โดยทันที ที่เหลือ จำนวน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ให้ชำระภายใน ๓ วันทำการนับจากวันที่ประมูลได้ โดยทางราชการจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประมูลได้ แต่ถ้าหากผู้ประมูลได้ไม่มาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทจะรับเงินที่วางไว้แล้ว และจะนำพัสดุที่ชำรุดดังกล่าวออกขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง และถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิต่ำกว่าที่ผู้ประมูลได้ครั้งก่อน ผู้ประมูลได้ผู้นั้นจะต้องชดใช้ส่วนที่ขาดไปให้ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทด้วย
๖. การขยายทอดตลาดครั้งนี้ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทจะขยายทอดตลาดพัสดุทั้งหมดตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๗. ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ซื้อไว้ทั้งหมด ออกไปจากบริเวณที่พัสดุดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ และผู้ประมูลราคาได้จะเรียกร้องเงินที่ได้ชำระไว้แล้วตามข้อ ๕ คืนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และหากมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อาคารอำนวยการ  
ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๐๑-๙๗๗๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางปรารถนา สุขศิริ)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

ราคากลางครุภัณฑ์ขีรูดที่ขายทอดตลาดพัสดุที่ขีรูดและเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์การเกษตร)  
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคากลาง
๑.	รถเกี่ยวขนาดข้าว ยีห่อเกษตรพัฒนา รุ่น ซูเปอร์ไวไฟ Model ๙๙๒๒ คินหมายเลข ๐๑-NE-๐๗ เครื่องยนต์ดีเซล ยีห่อ จอห์นเดียร์ (John deere) รุ่น ๖๐๕๙ D หมายเลขเครื่องยนต์ CD ๖๐๕๙ D ๓๐๙๘๓๑	๑ คัน	๓๐๐,๐๐๐ บาท